

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 31, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố dự hội nghị.

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, kế hoạch năm 2019 và thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định đây là kỳ họp thảo luận nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu các đại biểu dự họp cần đi sâu phân tích những kết quả đạt được, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế yếu kém, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong các lĩnh vực để đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2019.

Tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, trong đó tập trung thảo luận và kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: để nghị

tỉnh cần quan tâm chỉ đạo trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhất là tình trạng người dân bỏ ruộng song vẫn còn tu tưởng giữ ruộng; cần quan tâm động viên người dân sản xuất và nghiên cứu về cơ chế hỗ trợ cơ giới hóa trong khâu gieo cấy cho người dân. Phát triển du lịch dịch vụ, còn chậm, chưa có sản phẩm mũi nhọn, có ít doanh nghiệp lớn, công nghệ còn thấp dẫn tới năng suất thấp cần có giải pháp phát triển một số ngành nghề mũi nhọn. Về xã hội, các đại biểu đề nghị cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Đề nghị tỉnh quan tâm tới việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Do cơ sở vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh nên kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được kết quả ấn tượng. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng so với những năm trước, đặc biệt là 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại. Công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực của chính quyền địa phương, các ngành còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là quản lý về đất đai, tài nguyên và môi trường; tốc độ giải ngân ở một số dự án đầu tư công cũng như tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn, nhất là những dự án lớn chưa đạt so với tiến độ đề ra. Ngoài ra, cơ cấu nguồn thu ở các cấp ngân sách phân bổ chưa hợp lý, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, gây bức xúc ở nhiều địa phương...

Những hạn chế, yếu kém trên do nhiều nguyên nhân song đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định có những nguyên nhân chủ quan. Trong đó, việc quản triệt các quan điểm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của tỉnh ở một số ngành, địa phương chưa tốt. Kỹ cương trong chỉ đạo, kỷ luật, ý thức chấp hành, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra, kiểm tra chưa tốt. Sự phối hợp giữa ngành với địa phương và giữa ngành với ngành chưa tốt...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, qua thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất thực hiện nhiệm vụ 3 ngành, đó là ưu tiên cho thanh toán trả nợ các khoản nợ tín dụng ưu đãi, vay kho bạc đã đến hạn trả nợ và thanh toán các dự án hoàn thành đã quyết toán đi vào sử dụng; phân bổ một cách hợp lý cho các dự án hoàn thành đang thẩm định quyết toán trong giai đoạn 2018 - 2020; đối ứng cho các dự án vốn của trung ương và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven biển và một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Kiên trì thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Chủ trọng thực hiện các mô hình quản lý mới.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cần quyết liệt hơn nữa trong việc quy hoạch chung và quy chế hoạch chi tiết các khu công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ trong khu kinh tế Thái Bình, xây dựng khung chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong khu kinh tế. Đồng thời, cần rà soát, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở, thương mại, dịch vụ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy một số dự án trọng điểm phát triển, nhất là các dự án hạ tầng trong các khu công nghiệp trong khu kinh

tế. Tập trung rà soát lại việc thu hút đầu tư và các quyết định đầu tư, chấp thuận đầu tư của các dự án trong các khu, cụm công nghiệp. Chú trọng phát triển nghề và làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, khuyến khích thu hút đầu tư để phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, phải tiết kiệm triệt để chi thường xuyên đồng thời tập trung các khoản thu thuế, lệ phí để bảo đảm chi thường xuyên ở mỗi cấp. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn thực chất cho doanh nghiệp. Ngoài ra, cần xem xét, điều chỉnh mức khoán đối với các hộ sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp.

Về kế hoạch đầu tư công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất thực hiện nghiêm 3 nguyên tắc, đó là ưu tiên cho thanh toán trả nợ các khoản vay tín dụng ưu đãi, vay kho bạc đã đến hạn trả nợ và thanh toán các dự án hoàn thành đã quyết toán đi vào sử dụng; phân bổ một cách hợp lý cho các dự án hoàn thành đang thẩm định quyết toán trong giai đoạn 2018 - 2020; đối ứng cho các dự án vốn của trung ương và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ ven biển và một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Kiên trì thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Chủ trọng thực hiện các mô hình quản lý mới.

Trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung chấn chỉnh những thiếu sót trong lĩnh vực này. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất và nghị quyết của Quốc hội. Chủ trọng bảo vệ môi trường, nhất là môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, xử lý rác thải trong nông thôn, nghĩa trang nhân dân.

Quan tâm toàn diện đến các lĩnh vực văn hóa xã hội, phát huy những mặt đạt được, xem

xét xử lý triệt để những mặt còn hạn chế, yếu kém; trong đó, đề cao vai trò quản lý nhà nước của ngành, lãnh đạo cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cần tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức như kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục rà soát, nắm bắt diễn biến, tình hình ở các địa phương, chủ động xử lý theo phân cấp, phát huy vai trò tự quản của nhân dân, vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Bái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời chất vấn về việc chậm giải ngân vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng trên như việc thẩm tra số liệu báo cáo của ngành ở hai cấp huyện và tỉnh chưa tốt. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cấp trên đối với cấp dưới chưa tốt. Ngoài ra, ở từng cấp ủy, chính quyền địa phương có biểu hiện của sự buông lỏng, khoán trắng và do năng lực của một số cán bộ yếu kém, dấu hiệu thực lợi chính sách ở một số nơi. Đồng chí yêu cầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, tạo nhận thức đồng bộ ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương. Coi đây không chỉ là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn là mục tiêu thực hiện chính sách an sinh xã hội và ổn định xã hội. Ngoài ra, cần tập trung rà soát lại số liệu một cách chính xác và tập trung xây dựng kế hoạch, phân đấu hoàn thành trong năm 2019.

THU THỦY

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ Y TẾ...

(*Tiếp theo trang 1*)

và công tác khám chữa bệnh... Về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành Y tế Thái Bình, ngành đã thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn. Nhiều thủ tục đã được cắt giảm thời gian thực hiện từ 30 - 50%, góp phần giảm phiền hà và nâng tỷ lệ hài lòng của người dân. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến thực hiện Luật Bảo hiểm y tế còn bất cập. Một số dự án đầu tư xây dựng của các bệnh viện triển khai chậm do vướng mắc về thủ tục hành chính...

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo nhanh kết quả cải cách thủ tục hành chính của tỉnh nói chung, của ngành Y tế nói riêng trong thời gian qua đồng thời nêu một số kiến nghị về công tác cải cách hành chính liên quan đến ngành Y tế như: đề nghị điều chỉnh việc thực hiện một số chính sách BHYT, nhất là việc giao quỹ khám chữa bệnh BHYT cần được điều chỉnh phù hợp hơn, đáp ứng với khám chữa bệnh thực tế và sự phát triển của các bệnh viện trong thời gian tới; cần có hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề tự chủ hoàn toàn của các đơn vị sự nghiệp công lập, tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm hơn nữa đến Thái Bình trong công tác y tế và khám chữa bệnh BHYT do đặc thù là tỉnh đồng dân, có nhiều đối tượng chính sách xã hội...

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đánh giá cao việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tự chủ của ngành Y tế Thái Bình, đã đưa cải cách hành chính cũng như hoạt động lĩnh vực y tế đạt nhiều kết quả. Chia sẻ một số khó khăn của tỉnh, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận những ý kiến kiến nghị, những vướng mắc để tổng hợp, báo cáo Chính phủ có hướng giải quyết, tháo gỡ. Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng gợi mở một số nội dung đề nghị tỉnh điều chỉnh như việc giao quyền bổ nhiệm cán bộ quản lý các bệnh viện; số lượng tuyến dụng nhân lực lao động và bổ nhiệm trưởng, phó khoa với nhân lực hợp đồng tại các bệnh viện đã thực hiện tự chủ hoàn toàn...

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã đến thăm Khoa Điều trị xã hội hóa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản An Đức và Bệnh viện Nhi Thái Bình.

20 GIỜ 10 PHÚT NGÀY 29/11...

(*Tiếp theo trang 1*)

chiến thắng số phận để sống, học tập, làm việc như bao người bình thường khác. Chương trình cũng là dịp tri ân tấm lòng nhân ái của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng hoạt động giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Thông qua chương trình còn nhằm kết nối cộng đồng chung tay góp sức sẻ chia với những nỗi đau, bất hạnh của nhiều người không được may mắn để tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với sự chung tay giúp đỡ của các đơn vị, tập thể, cá nhân cho người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, đến hết ngày 28/11, ban tổ chức chương trình giao lưu “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018 đã nhận được tổng số tiền hơn **3 tỷ đồng** (bao gồm cả hiện vật quy ra tiền).

Ban tổ chức chương trình vẫn tiếp tục nhận tài trợ trực tiếp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo số tài khoản 0211000517489 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc theo số điện thoại của thư ký chương trình: 0913.592.333.

CÔNG BỐ QUY HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

N-1, giảm bán kính cấp điện và giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp. Tập trung cải tạo lưới điện 10kV thành 22kV hoặc 35kV ở toàn bộ các huyện, thành phố trong giai đoạn đến năm 2020. Tổng vốn đầu tư cho cải tạo và phát triển lưới điện trung áp, hạ áp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025 dự kiến là 5.888 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được huy động phù hợp với Luật Điện lực, điều kiện thực tế tại tỉnh và tận dụng tối đa mọi nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch được duyệt. Tổng nhu cầu quỹ đất dành để xây dựng các công trình lưới điện trung áp, hạ áp toàn tỉnh đến năm 2025 là 9.448.080m².

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Công Thương đã công bố quyết định của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV; quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV. Đơn vị tư vấn (Viện Năng lượng) báo cáo cụ thể khối lượng xây dựng, các hạng mục xây dựng và cải tạo lưới điện các giai đoạn từ 2016 - 2025; tổng hợp xuất tuyến trung áp sau các trạm biến áp 110kV; khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây trung áp, hạ áp, trạm biến áp phân phối theo quy hoạch.

Để thực hiện tốt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, Sở Công Thương mong muốn các cơ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp triển khai bảo đảm đồng tiến độ kế hoạch và quy hoạch góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và dân sinh trong thời gian tới.

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

- Tên bên mời thầu: UBND xã Vũ Đông.
- Tên gói thầu: Trang thiết bị Trạm Y tế xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.
- Nguồn vốn: Ngân sách xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ 30 phút ngày 29/11/2018 đến 8 giờ 30 phút ngày 1/12/2018 (trong giờ làm việc hành chính).
- Địa chỉ phát hành bản yêu cầu báo giá: Văn phòng UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.
- Thời gian đóng thầu: 8 giờ ngày 8/12/2018.
- Thời gian mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 8/12/2018.
- Tại Văn phòng UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.
- Mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia gửi báo giá về Văn phòng UBND xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình.

UBND XÃ VŨ ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 28/11, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Central Group Việt Nam do ông Philippe Broianigo, Tổng giám đốc điều hành làm trưởng đoàn về xúc tiến đầu tư tại Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số số, ngành.

Giới thiệu về Tập đoàn

Central Group Việt Nam, ông Philippe Broianigo, Tổng giám đốc điều hành cho biết đây là thành viên của Tập đoàn Central Group (Thái Lan), được thành lập tại Việt Nam tháng 7/2011. Đến nay, Tập đoàn Central Group Việt Nam đã và đang xây dựng mạng lưới rộng lớn với đối tác là các doanh nghiệp trong nước. Ông Philippe Broianigo cũng giới thiệu về thành công trong phát triển mô hình kinh doanh mới của Tập đoàn, đó là tổ hợp kinh doanh nhà sảm

“GO - BIG C” vừa được khai trương tại thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đồng thời khẳng

định sẽ không thay đổi chủ trương đầu tư vào tỉnh, sẵn sàng phối hợp cùng tỉnh tổ chức các sự kiện nhân ngày lễ trọng đại, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh. Ông Philippe Broianigo cũng mong muốn tỉnh kết nối với các nhà sản xuất, nhà cung cấp sản phẩm trên địa bàn để đưa các sản phẩm, hàng hóa mang tính đặc thù của tỉnh vào kinh doanh trong hệ thống; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất về các thủ tục cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ để Tập đoàn có thể triển khai thực hiện dự án đầu tư

trung tâm thương mại theo đúng tiến độ đề ra.

Gửi lời cảm ơn và chúc mừng ông Philippe Broianigo cùng đoàn công tác về làm việc tại tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với chủ trương đầu tư trung tâm thương mại của Tập đoàn Central Group Việt Nam tại Thái Bình, hy vọng tổ hợp kinh doanh mua sảm “GO - BIG C” được đầu tư tại Thái Bình của Tập đoàn sẽ tạo điểm nhấn cho tỉnh; cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm bàn giao mặt bằng đáp ứng theo đúng tiến độ, phân đấu hoàn thành

HỘI NGƯỜI KHUYẾT TẬT TỈNH GIAO LƯU VĂN NGHỆ

Kỷ niệm ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12, sáng ngày 28/11, tại Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ.

Tham dự giao lưu có 150 thành viên thuộc các câu lạc bộ thanh niên khuyết tật của 8 huyện, thành phố, các ca sĩ và sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình. Gần 20 tiết mục tham gia giao lưu là những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng,

HOÀNG LANH

học viên phát hiện và ra can ngăn thì Phạm Ngọc Hải Anh bỏ chạy. Thấy Nguyễn Hải Long được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bị tổn thương cơ thể với thương tích 32%.

Tại phiên tòa, Phạm Ngọc Hải Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Phạm Ngọc Hải Anh là rất đáng chê trách xã hội, bị cáo đã coi thường tính mạng của người khác, coi thường đạo nghĩa thủy

trong khu vực không chấp hành các quy định về vận tải hàng hóa với các lỗi vi phạm chủ yếu như chở hàng quá tải trọng cho phép thiết kế của cầu đường, tự ý cơi nới thành thùng không đúng thiết kế của nhà sản xuất, chở hàng quá khổ cho phép...

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn huyện Tiên Hải đã được triển khai một số văn bản, quy định về vận tải hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện; văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về kiểm soát tải trọng.

PHẠM HÙNG

có 27 doanh nghiệp, HTX và 117 đơn vị là hộ kinh doanh. Số Giấy thông Vận tải phối hợp với UBND huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị quán triệt các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện khu vực cầu Trà Lý, khu công nghiệp Tiên Hải.

Theo báo cáo của các lực lượng chức năng, đa số các đơn vị vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phụ hiệu xe tải đều chấp hành đúng các quy định về vận tải hàng hóa và kiểm soát tải trọng phương tiện. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, vẫn còn một số phương tiện ô tô tải

người quy định tại Khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Phạm Ngọc Hải Anh cho rằng thầy Nguyễn Hải Long là nhân viên giáo dục, quản lý khu lưu xá thanh niên làng trẻ SOS tỉnh Thái Bình đã đối xử không công bằng với mình nên đã nảy sinh ý định giết thầy Long. Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18/5/2018, Phạm Ngọc

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG